



TIN THÀNH PHỐ

THÀNH ỦY CẦN THƠ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ



Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận hội nghị.
Ảnh: Mai Võ.

Ngày 14/5/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW). Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 9 quận, huyện và Đảng ủy Quân sự, Công an, Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ.

Qua 5 năm (2016 - 2020), thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 09-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, đơn vị trong thành phố đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được những kết quả quan trọng. Việc học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; từ đó góp phần quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nội dung đăng ký và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề hàng năm đảm bảo sát thực tế, phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, tạo sức lan tỏa trong hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố. Tiêu

biểu như mô hình, cách làm: sổ tay “Làm theo gương Bác”, “Sổ tay rèn luyện đoàn viên”, sổ tay “Nhận diện những biểu hiện suy thoái”, phong trào “tự soi, tự sửa”, kể chuyện Bác Hồ trong sinh hoạt chi bộ để đảng viên tự soi rọi bản thân, nhận biết những hạn chế, khuyết điểm và xây dựng kế hoạch khắc phục... Công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động, từ đó thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Trong 5 năm, có 702 tập thể và 1.177 cá nhân được các cấp tuyên dương khen thưởng học tập và làm theo Bác; trong đó có 1 tập thể và 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen, 108 tập thể, 149 cá nhân được Thành ủy tuyên dương, khen thưởng. Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, thành phố 53 tập thể, 78 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021 được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chỉ đạo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và thực hiện trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thành phố tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục và lâu dài gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị và mỗi cá nhân; tổ chức thực hiện nghiêm túc, với quyết tâm chính trị cao, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác đối với từng tổ chức và cá nhân.

Hai là, tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức sâu sắc, đầy đủ của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, Nhân dân thành phố đối với ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là phải nắm vững, thấm nhuần những nội dung cốt lõi, có giá trị lịch sử, nhân bản về độc lập, về dân tộc, về xã hội chủ nghĩa, về đạo đức, lối sống... Qua đó, thường xuyên rèn luyện, thực hành và vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác và sinh hoạt, hướng đến hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối sống, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội.

Ba là, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, hàng quý hoặc đột xuất, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng của các cấp ủy đảng để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, sai trái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; tiếp tục khẳng định và bảo vệ nền tảng tư tưởng của

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bốn là, tiếp tục phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, dễ hiểu, dễ làm, dễ nhận biết, phù hợp với thực tiễn cuộc sống; chú trọng việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, nổi bật, điển hình của tập thể, cá nhân, đặc biệt là những gương sáng trong thực tiễn đời sống xã hội, gần gũi với Nhân dân, truyền tải thông điệp ý nghĩa, thuyết phục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố.

Năm là, thường xuyên nghiên cứu, đổi mới phương thức triển khai và tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo khoa học, thiết thực, hiệu quả; chú trọng biên soạn tài liệu tuyên truyền, học tập với nội dung chất lượng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ học tập để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống các cơ sở giáo dục bằng hình thức phù hợp, đúng quy định.

Sáu là, phát huy vai trò của các cơ quan, tổ chức thông tin, truyền thông trong việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, vận động, thông tin, truyền thông về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có kế hoạch tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các tầng lớp Nhân dân thành phố và người Việt Nam ở nước ngoài để truyền tải thông tin đầy đủ, ý nghĩa quan trọng, nổi bật về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần giữ gìn và phát huy hệ giá trị tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh trong mỗi người Việt Nam.

KẾT QUẢ SƠ BỘ BẦU CỬ Ở TP CẦN THƠ



Đồng chí Phạm Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: An Bình.